

**BÀN GIAO CHỨC DANH, NHIỆM VỤ...**

(Tiếp theo trang 1)

Thiếu tướng Bùi Công Chúc, Phó Chính ủy Quân khu 3.

Theo các quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Phạm Đức Kiên, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thay Đại tá Hoàng Chí Long được Bộ Quốc phòng quyết định cho nghỉ hưu từ ngày 1/2/2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và đồng chí Phó

Chính ủy Quân khu 3 ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của Đại tá Hoàng Chí Long trên các cương vị công tác được giao. Trong 38 năm công tác, Đại tá Hoàng Chí Long đã cùng tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và các nhiệm vụ khác, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện. Các đồng chí mong muốn Đại tá

Hoàng Chí Long tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, vai trò của một đảng viên, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, phong trào của địa phương; tiếp tục có những đóng góp trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 3 chúc mừng Đại tá Phạm Đức Kiên được Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Các đồng chí mong muốn Đại tá Phạm Đức Kiên tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, cùng tập

thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xây dựng khối đại đoàn kết, tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trong công tác đảng, công tác chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Hoàng Chí Long và Đại tá Phạm Đức Kiên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã giúp đỡ, tạo điều kiện để các đồng chí hoàn

thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Dù ở bất cứ cương vị nào, các đồng chí sẽ luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện, xây dựng Thái Bình ngày càng phát triển.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Quân khu 3 đã chứng kiến lễ ký biên bản bàn giao chức danh, nhiệm vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và tặng hoa chúc mừng Đại tá Hoàng Chí Long và Đại tá Phạm Đức Kiên.

**ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 7/2, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và bảo đảm an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A). Cùng đi có các đồng chí: Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn

Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và huyện Tiền Hải.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A có chiều dài tuyến 17,8km, điểm đầu tại ngã ba Trái Diêm, điểm cuối tại cồn Vành. Tổng mức đầu tư của dự án gần 735 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện nay, huyện Tiền Hải đã cơ bản giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất nông nghiệp, bàn giao cho đơn vị nhà thầu. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đang kiểm

đếm, lập phương án phân đất ở đoạn qua các xã Tây Tiến, Nam Chính và Nam Phú có chiều dài hơn 8km. Các đơn vị nhà thầu đã hoàn thành thi công đắp cát nền đường trên các đoạn đã có mặt bằng đủ điều kiện thi công được gần 4km; hoàn thành 6 công trình D1000, 3 cống hộp, khẩu độ lớn; hoàn thành thi công cầu tạm, đường tạm cầu Long Hâu. Giá trị khối lượng xây lắp thực hiện khoảng 61 tỷ đồng.

Kiểm tra thực tế một số đoạn của dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Tiền Hải phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện việc giải phóng mặt bằng, muộn nhất đến ngày 30/5/2020

để bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho đơn vị nhà thầu tiến hành thi công. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật. Đối với diện tích đất nông nghiệp đã giải phóng và bàn giao mặt bằng, đơn vị nhà thầu khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, máy móc, vật tư triển khai thi công; đồng thời, thi công 3 cầu là cầu vượt sông Long Hâu, sông Cổ Rồng và sông Kiến Giang, bảo đảm chất lượng, tiến độ để ra. Trong khi nguồn vốn bố trí trong kế hoạch ngân sách chưa kịp thì nhà thầu hỗ trợ địa phương ứng vốn giải phóng mặt bằng đối với hơn 8km diện tích giải phóng liên quan đến đất ở. Ngoài việc hoàn tất các thủ tục giải phóng

mặt bằng, phối hợp tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Tiền Hải khẩn trương đề xuất tình hình quy hoạch khai thác, sử dụng quỹ đất liên kế của tuyến đường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND tỉnh làm tốt công tác chỉ đạo giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị liên quan, nhất là tiến độ, chất lượng thi công dự án. Nếu để xảy ra chậm trễ trong giải phóng, bàn giao mặt bằng và thi công các hạng mục công trình, người đứng đầu các đơn vị, địa phương liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tỉnh.

**THIỆN AN**

**QUẢN TRIỆT NGHỊ ĐỊNH SỐ 09...**

(Tiếp theo trang 1)

về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, chuẩn hóa chế độ báo cáo và giới thiệu đề án hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Hướng dẫn xây dựng hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương tích hợp với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai chế độ báo cáo theo quy

định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Quản triệt việc gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và triển khai kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương với Cổng dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ khai trương (ngày

12/3/2019), tính đến ngày 4/2/2020 đã có gần 1,25 triệu văn bản, trong đó có khoảng 298.000 văn bản gửi và 945.000 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Cổng dịch vụ công quốc gia đã được 9/22 bộ, cơ quan cùng 63/63 tỉnh, thành phố hoàn thành việc kết nối, tích hợp với 41.600 tài khoản đăng ký, hơn 12,7 triệu lượt truy cập, hơn 664.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái, trong đó có 6.380 hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng dịch vụ công quốc gia được xử lý thành công. Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận, xử lý hơn 4.100 phản

ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ 3.641 cuộc gọi qua tổng đài hỗ trợ (18001096)...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Thực hiện tốt công tác chuẩn hóa số liệu, dữ liệu báo cáo để chuyển sang bảng, biểu thống kê trong gửi,

nhận, xử lý văn bản điện tử. Đề nghị sở thông tin và truyền thông, sở tài chính các tỉnh, thành phố và đơn vị liên quan xem xét, tư vấn về đầu tư hạ tầng, thuê dịch vụ của các bộ, ngành, địa phương, trong đó ưu tiên phương án cho doanh nghiệp đầu tư, xây dựng hạ tầng. Các địa phương cùng với Văn phòng Chính phủ tổ chức tuyên truyền sâu rộng để người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến, hướng tới Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử. Dự kiến, trong tháng 3/2020, Văn phòng Chính phủ sẽ tổ chức khai trương hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

**Kiểm tra công tác phòng, chống...**

(Tiếp theo trang 1)

Hiện nay, Công ty Long Hành Thiên Hạ đang có 18 người nước ngoài làm việc trong tổng số 1.821 người lao động. Mỗi ngày Công ty tiến hành kiểm tra sức khỏe hai lần đối với người nước ngoài và gửi kết quả kiểm tra tới Trạm Y tế xã Vũ Quý, cách ly 100% người lao động nước ngoài với công nhân địa phương. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã

bố trí nước rửa tay, khẩu trang cho nhân viên, phát tờ rơi tuyên truyền về cách phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra tới tất cả cán bộ, công nhân. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty cần nghiêm ngặt thực hiện việc cách ly người nước ngoài theo đúng thời gian 14 ngày. Ngoài ra, cần quan tâm tới việc xử lý

sơ bộ rác thải tại khu vực cách ly. Sau thời gian cách ly, cần tiến hành phun khử trùng bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

\* Sáng ngày 7/2, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh hiện có gần 300

học viên đang điều trị. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, Cơ sở đã xây dựng kế hoạch phòng, chống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng văn bản, qua hệ thống truyền thanh, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, mua 2.000 khẩu trang y tế và khẩu trang vải phát cho cán bộ và học viên, thường xuyên giám sát sức khỏe học viên trong ngày; đồng thời, tổ chức rắc vôi bột và vệ sinh môi trường, lau sàn nhà, phun

thuốc phòng dịch, khử trùng toàn bộ Cơ sở và nơi ở của học viên; hoãn thời gian người thân thăm gặp học viên theo lịch. Với những học viên có biểu hiện ho, sốt, Cơ sở tiến hành cách ly để theo dõi sức khỏe.

Qua kiểm tra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá cao sự chủ động trong công tác phòng dịch của Cơ sở đồng thời đề nghị Cơ sở tiếp tục nâng cao tinh chủ động, xây dựng tình huống giả định để có phương án xử lý kịp thời.

**THÀNH PHỐ, ĐÔNG HUNG**

**Thành lập đội y tế cơ động phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra**



Phun thuốc khử trùng tại các lớp học trên địa bàn thành phố Thái Bình.

\* Để chủ động ứng phó trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, UBND thành phố Thái Bình đã thành lập đội y tế cơ động phản ứng nhanh. Đội gồm 15 thành viên, là lãnh đạo, chuyên viên, y bác sĩ, điều dưỡng ở các khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế và Phòng Y tế

thành phố. Nhiệm vụ của đội là thường trực sẵn sàng cơ động phản ứng nhanh việc thu dung, điều trị, chăm sóc và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại các cơ sở khám chữa bệnh khi có yêu cầu và mức độ dịch; hỗ trợ chuyển môn cho trạm y tế các xã, phường trong phòng, chống dịch... Đội y tế cơ động thành

phố được trang bị xe ô tô cứu thương với đầy đủ phương tiện hỗ trợ cấp cứu trên xe; phương tiện phòng hộ cá nhân; hóa chất khử khuẩn... theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

\* Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, huyện Đông Hưng đã thành lập

4 đội phản ứng nhanh để hỗ trợ, tăng cường ứng phó ngay khi có thông tin về trường hợp nghi nhiễm đầu tiên tại huyện.

Trung tâm Y tế huyện đã thành lập 4 đội cơ động hỗ trợ các xã, thị trấn và tổ chức thường trực chống dịch 24/24 giờ; phân công cán bộ phối hợp với trạm y tế các xã, thị trấn giám sát, quản lý người từ vùng dịch về địa phương. Ban Chỉ đạo của huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn, đặc biệt là các doanh nghiệp có người Trung Quốc

làm việc, địa phương có người từ Trung Quốc trở về quê ăn tết. 100% các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện đã phun thuốc tiêu độc, khử trùng và tổng vệ sinh. Cấp phát khẩu trang miễn phí cho giáo viên, học sinh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh trên hệ thống truyền thanh, pa nô, áp phích... ở những nơi công cộng; dùng tất cả các lễ hội, tập trung đông người theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

**ĐỨC DUNG - THU HIỀN**



Hội Chữ thập đỏ Đông Hưng phát khẩu trang miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa huyện.

**NHIỀU TÁC PHẨM BÁO CHÍ...**

(Tiếp theo trang 1)

Phản ánh về những tập thể tiêu biểu trong tỉnh; danh nhân người Thái Bình có công lao, đóng góp cho đất nước, quê hương; cá nhân người Thái Bình hiện đang sinh sống, công tác ở trong và ngoài tỉnh có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, nghiên cứu khoa học và công nghệ, văn hóa - xã hội, nghệ thuật, quốc phòng - an ninh; các cá nhân, tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Theo kế hoạch, việc tổ chức chấm các tác phẩm dự thi được thực hiện trong tháng 2/2020. Tổng kết và trao giải cuộc thi được tổ chức vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: Việc tổ chức cuộc thi viết về "Người Thái Bình, đất Thái Bình" là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh; qua đây nhằm giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, phẩm chất, đạo đức, lối sống; từ đó tạo nên hiệu ứng tích cực, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Đồng chí đề nghị ban giám khảo cuộc thi tổ chức thật tốt việc chấm thi, bảo đảm công tâm, khách quan, đánh giá đúng chất lượng các tác phẩm dự thi.

Trước đó, tỉnh đã triển khai tổ chức cuộc thi "Bác Hồ với Thái Bình, Thái Bình thuộc về Bác Hồ", đến nay đã hoàn thành việc chấm, xét giải cuộc thi theo đúng kế hoạch đề ra. Đây cũng là một trong những hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

**CHÚC THỌ NGƯỜI CAO TUỔI**

(Tiếp theo trang 1)

Cùng với chúc thọ người cao tuổi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra của Trung tâm. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh của Trung tâm, từ việc phát khẩu trang cho cán bộ và các đối tượng đến việc tổ chức khử trùng, sát khuẩn nơi ở... Đồng chí đề nghị Trung tâm cùng với chăm lo sức khỏe cho các đối tượng cần thường xuyên thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức vệ sinh, khử trùng để bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và đối tượng.

**Trao quà cho tân binh lên đường nhập ngũ**



Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố trao quà cho các tân binh.

Sáng ngày 7/2, Hội Nông dân thành phố Thái Bình phối hợp với Ban CHQS thành phố tổ chức chương trình Trao quà cho tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020 của xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình).

Năm 2020, xã Vũ Chính có 12 tân binh nhập ngũ. Tại chương trình, lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, Ban CHQS thành phố, lãnh đạo xã Vũ Chính đã trao 12 suất quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020, động viên các tân binh yên tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự.

**TIẾN ĐẠT**

**Học sinh tiếp tục được nghỉ học đến ngày 16/2 để phòng, chống dịch bệnh**

Được sự đồng ý của UBND tỉnh, chiều ngày 7/2, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 92 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học tạm thời để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Theo đó, học sinh tại các trường học tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16/2. Trong thời gian này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học có giải pháp phù hợp hướng dẫn học sinh tự ôn tập ở nhà; khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin để hướng dẫn học sinh ôn tập bài tập xa qua các thiết bị điện tử và internet. Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm ở trong và ngoài trường. Bên cạnh đó, các trường cần phối hợp với cơ quan y tế địa phương trong việc vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp học, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường.

Căn cứ tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện việc học bù vào thời gian thích hợp để bảo đảm hoàn thành chương trình, kế hoạch dạy học theo quy định.

**DẶNG ANH**

**Du khách đến đền Trần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra**

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, ngày 4/2, UBND tỉnh đã ra Công văn về việc dừng tổ chức lễ khai mạc lễ hội đền Trần năm 2020, đồng thời yêu cầu việc thực hiện các nghi lễ truyền thống của lễ hội ở quy mô tối thiểu.

Để bảo đảm an toàn cho nhân dân địa phương cũng như du khách thập phương khi thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, UBND huyện Hưng Hà, Ban Quản lý di tích đền Trần đã thực hiện giảm thiểu các hoạt động phần lễ cũng như tạm dừng các hoạt động phần hội để tránh việc tập trung đông người. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc treo băng thông báo, phát tờ rơi trong khuôn viên di tích về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra để người dân và du khách đề cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống; đồng thời, tiến hành phát miễn phí 10.000 khẩu trang. Ban Quản lý di tích cũng đã thành lập đội cơ động thường xuyên túc trực, nhắc nhở mọi người bắt buộc đeo khẩu trang y tế, sát khuẩn tay khi tham gia các hoạt động nghi lễ. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thái Bình trong ngày 6/2, 100% du khách cũng như bộ phận tiếp đón tại đền Trần đều đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

**TỬ ANH**